

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI

Viết bài Hội thảo khoa học: “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”

Kính gửi: Các nhà khoa học, chuyên gia và độc giả

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xin gửi đến Quý tác giả, các Chuyên gia, Nhà khoa học, Nghiên cứu viên, nhà hoạt động thực tiễn lời chào trân trọng, lời chúc may mắn, thành công và tốt đẹp nhất!

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, có chức năng, nhiệm vụ: (i) Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp; (ii) Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội; (iii) Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi, phản biện về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ cũng như thực tiễn trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (iv) Nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học pháp lý; (v) Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhANH, mANH, BỀN VỮNG, từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay, đã xác định ba ưu tiên đột phá chiến lược: thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; trong đó thể chế, pháp luật được xác định là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”.

Để đưa đất nước phát triển trong “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, Đảng, Nhà nước đã xác định phải đổi mới căn bản công tác xây dựng thể chế, pháp luật và coi đây là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển. Trong kỷ nguyên mới, pháp luật phải thật sự là nền tảng của phát triển, phục vụ phát triển và thúc đẩy phát triển; “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể”; cần phải thay đổi tư duy lập pháp từ xây dựng, hoàn thiện pháp luật vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước... Trong đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng Chỉ thị/Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng pháp và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Để nghiên cứu, thảo luận, nhận diện, xác định được phạm vi, nội hàm và đề xuất được nội dung các sáng kiến xây dựng, đổi mới, cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng chính sách, pháp luật nhằm tạo đột phá trong xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học **“Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”** (Hội thảo). Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra khuôn khổ diễn đàn để thu hút, quy tụ các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ quan điểm về:

- Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến BỐI CẢNH VÀ NHU CẦU cần phải đổi mới cơ chế, chính sách để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

- Nhận diện, thảo luận, xác định nội hàm, các yêu cầu, các vấn đề cần đặt ra khi xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

- Gợi ý một số khuyến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Xuất bản kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật.

Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến trong khoảng thời gian từ 10/3-15/3/2025.

Chủ trì Hội thảo: Dự kiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh

Để Hội thảo được tổ chức thành công, đạt mục tiêu, chất lượng, hiệu quả cao, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng chính sách, pháp luật; các độc giả, tác giả quan tâm... tham gia viết bài cho Hội thảo.

Bài viết có độ dài tối thiểu 9 trang, tối đa 12 trang đánh máy vi tính (không kể tài liệu tham khảo), định dạng khổ giấy A4; căn lề: 2,5-2-2-2; font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14, dẫn dòng single, đánh số trang ở giữa, bên dưới và theo đúng yêu cầu đối với bài viết đăng trên Tạp chí (xem tại <https://danchuphapluat.vn/yeu-cau-doi-voi-bai-viet-gui-dang-tren-tap-chi-dan-chu-va-phap-luat>). Các bài viết Hội thảo đạt chất lượng, sẽ được phản biện, biên tập đưa vào kỷ yếu hội thảo hoặc đăng tải trên các ấn phẩm Tạp chí và gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Bài viết của Quý tác giả ghi rõ: Bài viết cho Hội thảo “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá trong xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới” và gửi về Tạp chí trước ngày 10/03/2025 theo địa chỉ:

Ban Biên tập và Thư ký tòa soạn: ĐT: 02462739735; Email: tcdcp1@moj.gov.vn

Tổng biên tập: TS. Trương Thế Côn, điện thoại: 0912029216.

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà C, số 09 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tạp chí rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, cộng tác viết bài của các Quý tác giả.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để b/c);
- Phó Tổng biên tập (để biết và chỉ đạo);
- Lưu: VT, HCTS, BBT và TKTS.

